



จดหมายรายสัปดาห์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ฉบับที่ 400 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ที่ปรึกษา

ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน
ผศ.อำนาจโชค เวชกุล
อ.สาวิตรี ชามทอง
อ.โสภี แก้วชะฎา
ผศ.สุริยะ จันทร์แก้ว
อ.มนโรส บริรักษ์อรวิวัฒน์



กองบรรณาธิการ

นางสุชีรา พูลสิน
นางสาวปีพามา คงช่วย



พิมพ์ / อดสำเนา

นางสาวรัตนา สุดคง
นายเสกสรร เอี่ยมแสน



ข่าวจากคณะฯ

■ โครงการพัฒนาโจทย์วิจัย

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ตึกใหม่)

ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สำหรับบุคลากรท่านใด ที่มีโครงการหรือแผนงานวิจัย ขอให้นำมาเสนอในวันดังกล่าวด้วยค่ะ

■ งานการรวานวิทยาศาสตร์

ในวันนี้ (31 สิงหาคม 2554) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานการรวาน วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมและการแสดงผลผลิตภัณท์จากชุมชน การแสดงบนเวทีจากนักเรียนในพื้นที่ สลับกับกิจกรรมนันทนาการจากนักศึกษา และการจัดนิทรรศการให้ความรู้และบุทกิจกรรมต่างๆ จากแต่ละหลักสูตร

■ ตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกกรอบสาม ประจำปีการศึกษา 2553

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบสาม ประจำปีการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2554

เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. รศ.อิมจิต เลิศพงษ์สมบัติ กรรมการประเมินฯ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

ไปราชการ

🌟 โครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ลุยโคลน เดินหาด อាប់น้ำทะเลกว้าง

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ลุยโคลน เดินหาด อាប់น้ำทะเลกว้าง ให้กับนักศึกษาในรายวิชาพีชพรรณเพื่อชีวิต โดยมี ผศ.สุริย์พร วุฒิमानพ ผศ.ดร.สุภาพร สุทิน อาจารย์เคียงรักเกาะรุ้ง และอาจารย์สุพัต เหมทานนท์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ หาดสระบัว อำเภอบ้านลาด จังหวัดนครศรีธรรมราช

🌟 โครงการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและการศึกษามลพิษทางน้ำ เพื่อฝึกทักษะการกำหนดจุดและการเก็บตัวอย่างน้ำในภาคสนาม โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ เนืองมัจฉา และอาจารย์สุพัต เหมทานนท์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ บ้านปากพูน ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🌟 โครงการศึกษาดูงานด้านโภชนาการ

ด้วยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านโภชนาการ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

🌟 วิทยากรเสวนา เรื่อง “สถานการณ์อาหารท้องถิ่นรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยุคทุนนิยมฯ”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ผศ.สุริย์พร วุฒิमानพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “สายธารวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” จัดโดยวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้เชิญ ผศ.สุริย์พร วุฒิमानพ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง “สถานการณ์อาหารท้องถิ่นรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยุคทุนนิยมกับแนวทางในการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาต่อยอด” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม MF 1200 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

🌟 อบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องสำอางเซลลูโลส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2554 อาจารย์จุริภรณ์ นวนมุสิก ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องสำอางเซลลูโลส ณ สถาบันเอชานซ์ โรงแรมแวนโรนิกา กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์



รับสมัครทุนการศึกษาและวิจัย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่า กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของสาธารณรัฐออสเตรียจะดำเนินการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาและวิจัย จำนวน 3 ทุน คือทุน Richard plaschka ทุน Ernst Mach Grant และ ทุน Franz Werfel Grant ซึ่งเป็นทุนสำหรับอาจารย์ศึกษาหรือทำวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุนดังกล่าวได้ที่ <http://grants.at> และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ <http://scholarships.at> โดยทั้ง 3 ทุนจะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0 2610 5394-6

บริการวิชาการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อนุวัติ คุณแก้ว ได้จัดทำโครงการบริการวิชาการผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ www.clinicvija.com โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ คือ การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยของครู อาจารย์และนักศึกษา บทความทางวิชาการ การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินโครงการ การพัฒนาองค์กร และการจัดทำยุทธศาสตร์ และอื่นๆ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5671-7100

ประกวดงานเขียนสร้างสรรค์

ด้วยโครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ ได้จัดกิจกรรมการประกวดงานเขียนสร้างสรรค์ของเยาวชน ในหัวข้อที่ว่า “การศึกษาที่ฉันต้องการ” ประเภทเรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีธรรมะเป็นแก่นกลางชีวิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 66(0)29 366 613

โครงการวิจัย

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะให้มีการศึกษาวิจัย ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th และสามารถยื่นแบบโครงการวิจัย ตามประกาศสำนักงานฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.0 2244 2067-8

กิจกรรมความเคลื่อนไหว

ภาพบรรยากาศ

โครงการแนะรู่่น้องสาขาวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554

ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

